

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN TỈNH BẾN TRE

Bến Tre, ngày 01 tháng 6 năm 2010

Số: 07- BC/UBH

BÁO CÁO

**Kết quả tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI (2010 – 2015)**

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VI – sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam được tổ chức trong 2 ngày 26 - 27/4/2010 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có 995/1000 đại biểu chính thức được triệu tập là những cán bộ Hội, hội viên xuất sắc và cá nhân tiêu biểu trong và ngoài nước, đại diện cho khối đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên của cả 54 dân tộc Việt Nam. Trong 995 đại biểu có 171 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 34.5% đại biểu nữ, 08 đại biểu thanh niên đang học tập công tác tại nước ngoài, trên 80% đại biểu có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có 5 PGS và 20 tiến sỹ. Trước khi Đại hội khai mạc, các đại biểu đã tham dự hành trình “*Thanh niên làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng*” và hội quân tại ba khu vực: Các tỉnh miền Nam hội quân tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức Ngày hội non sông mừng 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Các tỉnh miền Trung và Tây nguyên hội quân tại Thành phố Đà Nẵng gắn với các hoạt động tại quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và nhiều hoạt động có ý nghĩa tại Thành phố Đà Nẵng; Các tỉnh miền Bắc hội quân tại Phú Thọ gắn với Lễ báo công và dâng hương nhân ngày Giỗ tổ tại Đền Hùng. Sau đó các đoàn đại biểu cùng hội quân về Thủ đô Hà Nội.

Đại hội vinh dự và phấn khởi được đón đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đến dự, chỉ đạo và dành những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm ân cần đối với thanh niên.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định những đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: ***“Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”***.

Trong các buổi làm việc tại hội trường và các diễn đàn của Đại hội tại 8 Trung tâm thảo luận, đã có hàng trăm lượt ý kiến phát biểu, tham luận của các vị khách mời và đại biểu Đại hội. Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thực hiện công trình Thanh niên trồng 1.000 cây xanh tặng Thủ đô hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, được tham dự chương trình nghệ thuật đặc sắc *“Khát vọng tuổi trẻ”* do Báo Thanh niên tổ chức, đồng thời chính thức phát hành đĩa nhạc *“Khi tổ quốc cần”* lập kỷ lục Việt Nam với sự tham gia của 135 ca sỹ, nghệ sỹ, những nhà hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội thuộc nhiều tầng lớp đã quan tâm và ủng hộ tới công tác Hội và phong trào thanh niên.

Với tinh thần *“Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”*, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã đạt được những kết quả sau:

I. Đại hội nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng:

- Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa V tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI.
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội và Điều lệ Hội sửa đổi.
- Nghị quyết Đại hội.

*** Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa V tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI có chủ đề:** *“Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, cổ vũ thanh niên lập thân lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”*. Thông qua thảo luận Báo cáo, Đại hội thống nhất đánh giá chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ V đã được các cấp bộ Hội triển khai toàn diện, đi vào cuộc sống của hội viên, thanh niên và thu được kết quả nhiều mặt. 5 cuộc vận động được triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung chăm lo, hỗ trợ và phát huy thanh niên, đạt được những kết quả nổi bật. Tổ chức Hội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động ngày càng hiệu quả, gần gũi với thanh niên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của thanh niên. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng. Uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy sức mạnh đoàn kết các tầng lớp thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* **Đại hội xác định mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới là:** “*Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp; phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên trong hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh*”.

* **Khẩu hiệu hành động của Hội và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ VI là:** “*Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh*”.

* **Đại hội xác định một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ:** Vận động và xây dựng **5000 Nhà Nhân ái**; Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt **1.000.000 đơn vị máu**; Vận động và xây dựng **1000 bến đò ngang** an toàn; Vận động và xây dựng **2000 phòng học** tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; Vận động và xây dựng **100 phòng khám, chữa bệnh** nhân đạo; Liên kết với các cơ quan liên quan để hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết **việc làm cho 1.000.000 thanh niên**; Liên kết giữa Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính **giải ngân 10.000 tỷ đồng** cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế; **100%** cấp bộ Hội từ quận, huyện trở lên đều có giải thưởng “*Thanh niên làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng*”; Phát triển **2.000.000 hội viên**, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 8,5 triệu hội viên. Cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thành viên tập thể tập hợp trên 60% thanh niên Việt Nam vào tổ chức; Phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân. Thành lập Hội Công nghệ và Tin học trẻ, Hội Kiến trúc sư và Xây dựng trẻ, Hội Thanh niên khuyết tật. **100%** cấp bộ Hội từ quận, huyện trở lên có Câu lạc bộ Huấn luyện viên. **100%** Tỉnh, Thành phố có từ 5 đến 10 tổ chức thành viên tập thể hoặc Câu lạc bộ thanh niên theo thành phần, nghề nghiệp.

II. Đại hội phát động trong thanh niên cả nước 3 cuộc vận động:

1. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” .

Cổ vũ thanh niên sống có ước mơ, hoài bão, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”.

Khơi dậy, cổ vũ và phát huy tinh thần tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, vùng

sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn; nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thái độ và hành vi tự giác của hội viên, thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”.

Cổ vũ thanh niên học tập, nghiên cứu, rèn luyện, chủ động lập thân, lập nghiệp, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

III. Đại hội thông qua 2 chương trình

1. Chương trình 1: “Khi Tổ quốc cần”.

Nhằm khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua các công trình, phần việc thanh niên và nhiều hình thức hoạt động xã hội.

2. Chương trình 2: Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức thành viên của Hội, đa dạng loại hình tập hợp thanh niên; tăng cường đoàn kết, tập hợp các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên.

IV. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 155 anh, chị và Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 09 anh, chị

- Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ nhất, khóa VI đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 35 anh, chị; cử Anh Nguyễn Phước Lộc - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa V giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, hiệp thương chọn cử các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội gồm các anh, chị: Anh Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Anh Phạm Huy Giang – UVBTV TW Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông Thôn TW Đoàn, Anh Nguyễn Quang Trường – UVBTV TW Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đoàn, Anh Nguyễn Quang Thông – Tổng Biên tập Báo Thanh niên, Anh Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Anh Tăng Chí Thượng – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chị Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 09 anh, chị do Anh Nguyễn Quang Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội khóa VI – làm trưởng Ban.

- Tại hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội ngày 14/5/2010, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thống nhất phân công Anh Nguyễn Mạnh Cường làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương và trao giải thưởng 10 bệnh viện được bình chọn trong cuộc vận động xây dựng “*Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng*”. Đồng thời, Đoàn đại biểu gồm 154 thành viên trong đó có 78 cán bộ Hội, hội viên ưu tú và cá nhân tiêu biểu trên cả nước đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam tham gia hành trình “*Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương*” do Anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đã khởi hành đi thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm việc tại Quần đảo Trường Sa và các nhà dàn DK1. Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã tặng 50 tủ sách “*Khi Tổ quốc cần*”, hàng trăm phần quà trị giá hơn 300 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên Quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1. Cũng trong Đoàn hành trình, cán bộ, chiến sỹ và các đại biểu đã phát hiện, cứu hộ, chăm sóc và bàn giao 09 người nước ngoài lưu lạc trên vùng biển của nước ta.

Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre với 09 thành viên đã tham dự toàn bộ các nội dung và chương trình của Đại hội, tham gia thảo luận tại các trung tâm và có nhiều ý kiến quan trọng đóng góp cho thành công của Đại hội và đã cử 01 đại biểu tham gia hành trình “*Vì biển đảo quê hương*” tại Quần đảo Trường Sa. Các thành viên của đoàn đại biểu Bến Tre đã đảm bảo sức khỏe tốt trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và về đến địa phương an toàn.

Trên đây là báo cáo kết quả tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI của đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BDV Tỉnh ủy;
- UB MTTQ tỉnh;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- BTK UBH tỉnh;
- UBH các huyện, thành phố;
- UBH trường Cao đẳng Bến Tre;
- Lưu UBH.

**TM. ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Hà Quốc Cường